

Số: 13/KH-LĐLĐ

Lai Châu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024

- Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/BCĐ, ngày 21/12/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024. Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy dân chủ trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức dân chủ trong xã hội, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, kiến nghị chính đáng của người lao động, tạo sự đồng thuận đoàn kết trong đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đơn vị, đảm bảo sự tăng trưởng doanh thu bền vững xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các loại hình theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định 04/2015/NĐ/CP, ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; phát huy quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

- Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được thực hiện thường xuyên thành nề nếp; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, tự kiểm tra, phúc tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các lĩnh vực CNVCLĐ quan tâm, phát huy quyền làm chủ, tăng cường đồng thuận trong CNVCLĐ góp phần xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên, sửa đổi bổ sung, xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở trọng tâm là Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Lãnh đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hành dân chủ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nề nếp, hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Quy chế số 06-QC/TU, ngày 24/4/2019 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên, vận dụng vào điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng nội quy, quy chế, quy định, tổ chức thực hiện

góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác dân vận của tổ chức Công đoàn; Các đơn vị hành chính nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ sở; giáo dục và nâng cao đạo đức trách nhiệm công vụ, thay đổi tác phong lề lối làm việc của cán bộ Công đoàn các cấp hướng về cơ sở, phục vụ đoàn viên và người lao động. Đối với khu vực sản xuất kinh doanh thực hiện tốt QCDC nhằm xây dựng môi trường doanh nghiệp hài hòa tiến bộ. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, công tác bổ sung, kiện toàn hoạt động của BCĐ QCDC thực hiện nghiêm túc có hiệu quả...

- Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động trong việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại định kỳ, việc thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động.... Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”; chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là các phong trào thi đua do Công đoàn phát động như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào người cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”... Phát huy vai trò của các cấp Công đoàn trực thuộc trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

2. Nhiệm vụ cụ thể

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Tổ chức thực hiện
1	Xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC của Công đoàn, đôn đốc các cấp Công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động.	Quý I năm 2024	Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn trực thuộc
2	Tham mưu giúp BCĐ về thực hiện QCDC các cấp xây dựng kế hoạch		Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn

	kiểm tra và tự kiểm tra về thực hiện QCDC theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.		trực thuộc
3	Chỉ đạo các đơn vị tiến hành thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổng hợp các bản TULĐTT của các đơn vị cập nhật vào phần mềm thư viện TULĐTT của Tổng Liên đoàn.		Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc
4	Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn các tiêu chí, đánh giá chấm điểm hoạt động của BCD các cấp theo sự phân công của BCD tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở.		Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn trực thuộc
5	Chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc tham mưu cho Ban Chỉ đạo QCDC cùng cấp thực hiện việc kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện QCDC tại địa phương, đơn vị.		Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc
6	Tổ chức tập huấn thực hiện QCDC theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.		Liên đoàn Lao động tỉnh
7	Thực hiện kiểm tra QCDC cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.	Quý II/2024	Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc
8	Chỉ đạo, hỗ trợ các cấp Công đoàn trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện QCDC cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.		Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc
9	Báo cáo kết quả thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 gửi Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam.		Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc

10	Tiếp tục kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở 03 loại hình cơ sở.	Quý III/2024	Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc
11	Lãnh đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hành dân chủ trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.		Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc
12	Tham mưu xây dựng đánh giá, chấm điểm, xếp loại việc thực hiện QCDC năm 2024 theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 145/2020/NĐ-CP đồng thời tổng hợp đánh giá việc xếp loại đánh giá chấm điểm báo cáo BCĐ QCDC tỉnh.	Quý IV/2024	Liên đoàn Lao động tỉnh
13	Đôn đốc các đơn vị báo cáo và tổng hợp báo cáo việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở gửi Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam.		Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trực thuộc

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với LĐLĐ tỉnh

- Tham mưu cho Ban Chi đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và các đơn vị liên quan quán triệt, triển khai, tập huấn các nội dung về công tác quy chế dân chủ cơ sở.

- Thực hiện các nội dung theo kế hoạch của BCĐ quy chế dân chủ tỉnh, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các đơn vị doanh nghiệp và LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai và hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc chủ động tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 04/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và các văn bản liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Báo cáo cấp ủy phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC quán triệt, triển khai, tập huấn các văn bản liên quan đến Quy chế dân chủ cơ sở.

- Tham mưu kế hoạch và thực hiện kế hoạch của BCD quy chế dân chủ tỉnh, tổ chức triển khai kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ CĐCS tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo không trái pháp luật và có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Công đoàn cơ sở

- Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đảm bảo đúng quy định.

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tiếp tục rà soát các nội dung thỏa ước lao động tập thể đã ký điều chỉnh bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể đảm bảo thỏa ước lao động tập thể không trái pháp luật và có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động theo quy định của pháp luật, tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể ngay tại Hội nghị Người lao động, tăng cường các hoạt động đối thoại tại cơ sở đi đến sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có gì vướng mắc liên hệ Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh theo số ĐT: 0231.3877.526.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
 - Tổng Liên đoàn LĐVN;
 - BCD Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở;
 - Ban Dân vận Tỉnh ủy;
 - Đảng ủy Khối các CQ& DN tỉnh;
 - Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh;
 - LĐLĐ huyện, TP, CDN, CĐVC;
 - CĐCS TW đóng trên địa bàn tỉnh;
 - Lưu: CSPL&QHLD, VT.
- } (Báo cáo)

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Xuân Trường